

Thư Cảm Ơn



Leipzig, ngày 18.09.2023

Ngày 17.09.2023 tại thành phố Leipzig, hội đồng hương Hưng Yên tại Cộng hòa liên bang Đức đã tổ chức đại hội lần thứ III thành công tốt đẹp.

Với gần 200 hội viên về dự đại hội lần này cùng với sự có mặt các vị khách mời đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức, hội đồng hương Hưng Yên tại Cộng hòa Séc và các vị đại diện của các hội đoàn người Việt tại thành phố Leipzig .

Một ban chấp hành mới của nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm những người tâm huyết, làm việc thiện nguyện, nhiệt thành đã được bà con tín nhiệm bầu ra, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó đã trở thành truyền thống đáng trân trọng giữ gìn của những người con Hưng Yên xa quê hương.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tín nhiệm bầu ông Nguyễn Gia Kiên tiếp tục làm Chủ tịch Hội.

Chúng tôi xin gửi lời tri ân chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả quý vị đã tham gia và đóng góp vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội Hội Đồng Hương Hưng Yên lần thứ III.

Trong thời gian diễn ra đại hội, chúng ta đã cùng nhau xây dựng một không gian đoàn kết và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Chúng ta đã thảo luận, chia sẻ, và học hỏi về quê hương Hưng Yên, và quan trọng hơn, chúng ta đã cùng nhau tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng đồng hương Hưng Yên.

Tất cả những điều này không thể thiếu sự hỗ trợ, lòng nhiệt huyết, và tình yêu của quý vị. Quý đồng hương đã làm cho Đại hội hội đồng hương Hưng Yên trở thành một sự kiện đặc biệt và đáng nhớ. Từ việc tham gia vào các hoạt động văn hóa văn nghệ đến việc hỗ trợ các sự kiện trong quá trình tổ chức đại hội, sự đóng góp của mọi người không chỉ làm cho Hội Đồng Hương Hưng Yên mạnh mẽ hơn mà còn làm cho cộng đồng Hưng Yên trên khắp mọi miền nước Đức trở nên đoàn kết hơn.

Chúng tôi cam kết tiếp tục thực hiện chăm chỉ các công việc của hội để duy trì và phát triển cộng đồng những người con Hưng Yên tại nước Đức. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ, kết nối, và chia sẻ trong tương lai.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn sự đóng góp và sự hiện diện của quý vị. Chúng tôi rất tự hào về cộng đồng đồng hương Hưng Yên, và chúng tôi tin rằng tương lai sẽ còn rất tươi sáng với sự gắn kết của chúng ta

Đại hội lần thứ III của Hội đồng hương Hưng Yên tại CHLB Đức đã thành công tốt đẹp là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của các mạnh thường quân, của các thành viên Ban chấp hành hội, hội viên và gia đình. Đặc biệt và thành công nhất là sự có mặt đông đủ bà con Hưng Yên, nhất là chi hội Berlin với gần 40 hội viên tham dự .

Mặc dù đại hội chúng ta đã thành công rực rỡ, nhưng e rằng khó có thể tránh khỏi những thiếu sót trong công tác tổ chức đại hội. Vậy kính mong quý vị và bà con lượng thứ.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Quý vị đồng hương , Quý vị khách mời đã đóng góp tinh thần, vật chất để đại hội Hội đồng hương Hưng Yên lần III đạt kết quả mỹ mãn.

Kính chúc Quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thay mặt ban chấp hành hội

Chủ tịch

Nguyễn Gia Kiên

VEREIN DER LANDSLEUTE
AUF HUNG YÊN
IN DER BDR e.V.